

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว. ๕๒๒



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งให้จังหวัดประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทำการนำเข้าสู่ข้อมูลในขั้นตอนตามระเบียบพัสดุฯ ตั้งแต่การแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จนถึงขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ นั้น

จากการติดตามการนำเข้าสู่ข้อมูลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) พบว่าการนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบ e-Plan มีจำนวนต่ำกว่าที่เบิกจ่ายจริงของจังหวัดในระบบ GFMS ดังนั้น เพื่อให้การติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ e-Plan เกิดประสิทธิภาพและมีข้อมูลที่ถูกต้อง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้ปรับปรุงการนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบ e-Plan ดังนี้

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำเข้าสู่ข้อมูลในระบบ e-Plan ในทุกขั้นตอนของระเบียบพัสดุฯ ตั้งแต่ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจนถึงขั้นตอนเริ่มก่อสร้าง

๒. สำหรับการนำเข้าสู่ข้อมูลในช่องการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของจังหวัด เมื่อท้องถิ่นจังหวัดได้อนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขอเบิกจ่ายแล้ว ควรสั่งการให้กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ เป็นผู้รับผิดชอบในการนำข้อมูลลงในระบบ e-Plan ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่ท้องถิ่นจังหวัดอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดรหัสประจำตัวสำหรับหัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้)

๓. เนื่องจากข้อมูลในระบบ e-Plan คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ให้กระทรวงมหาดไทย สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเบิกจ่ายในระบบ e-Plan ดังนั้น เพื่อเป็นการตรวจสอบการนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบ e-Plan ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีสถานะที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน จึงให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบการนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบ e-Plan ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกขั้นตอน และให้เบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบลงทุน) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งเรื่องเบิกจ่าย ได้พิมพ์สถานะการนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบ e-Plan ที่เป็นปัจจุบัน เป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณด้วย



สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ส่วนติดตามและประเมินผล

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๐๔

โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๒๒๘๒